

Xét tuyển liên thông cử nhân quốc tế ngành CNTT

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG - TPHCM thông báo xét tuyển chương trình liên thông cử nhân quốc tế ngành Công nghệ thông tin, trong khuôn khổ dự án hợp tác đào tạo với ĐH Công nghệ Auckland (AUT-New Zealand).

Đối tượng xét tuyển gồm: Các thí sinh đã có bằng Cao đẳng hoặc Diploma công nghệ thông tin (CNTT) do các trường ĐH, CĐ trong nước hoặc nước ngoài cấp. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30-6-2012.

Được biết, ĐH AUT đã trao bằng tốt nghiệp cho 20 sinh viên (SV) đầu tiên của chương trình đào tạo này. Ngoài các môn học chuyên sâu về phân tích, thiết kế và vận hành các giải pháp CNTT tiên tiến, các SV tốt nghiệp đều đáp ứng chuẩn tiếng Anh IELTS 6.0. Điểm đặc biệt nữa là tất cả SV tốt nghiệp

đều đã có việc làm. Thống kê cho thấy nhiều em đã trở thành chuyên gia IT cho các công ty tài chính với mức lương hấp dẫn.

Chương trình CNTT hợp tác giữa ĐH KHTN và AUT là chương trình đào tạo về chuyên ngành Khoa học dịch vụ đầu tiên ở Việt Nam. Đây là một chuyên ngành rất mới, trong đó chú trọng đến mô hình và kỹ thuật áp dụng hiệu quả giải pháp CNTT cho tất cả các loại hình dịch vụ như tài chính, ngân hàng, du lịch... Trong buổi tọa đàm về "Phát triển nguồn nhân lực khoa học dịch vụ" tổ chức tại Trường ĐH KHTN TPHCM vào đầu tháng 11-2011, đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cho biết: TPHCM cần khoảng 400 người được đào tạo tốt nghiệp ngành Khoa học dịch vụ trong vòng 5 năm tới.

Ngoài ra, năm 2012, trường còn dành 200 chỉ tiêu xét tuyển hệ ĐH, chương trình Cử nhân Quốc tế chuyên ngành CNTT và Kinh doanh Quốc tế đối với tất cả học sinh đã tốt nghiệp THPT, dựa trên điểm học bạ lớp 12 của môn Toán và Anh văn. ●



Để biết thêm thông tin xét tuyển và nội dung chi tiết, truy cập **website: www.itec.hcmus.edu.vn** hoặc liên hệ trực tiếp: Văn phòng Trung tâm Đào tạo quốc tế ITEC - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - 227 Nguyễn Văn Cừ, quận 5 - TPHCM.
ĐT: 08.3.8303625.
Hotline: 0903.71.71.140.

GS. Alex Henry - ĐH AUT (New Zealand) thực hiện nghi thức công nhận tốt nghiệp cho sinh viên CNTT - chuyên ngành Khoa học dịch vụ - Khóa 1